



การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเทศบาลตำบลท่าช้าง

การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวทันทุกวิกฤตของโลก ที่มาภัยกับกระแสโลกาภิวัตน์มีรากฐานที่สำคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม โดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อำนาจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ ในการปฏิบัติงาน โดยความซื่อสัตย์และคาดหวังจากประชาชนว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ต้องรับผิดชอบดูแล จัดการ ตัดสินใจ เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และต่อประเทศชาติ เทศบาลตำบลท่าช้างเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมค่านิยม ด้วยการมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริตและประพฤตินิยมชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลท่าช้างและประโยชน์สุขของประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลท่าช้างมีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรม ของพระพุทธศาสนา และน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทาง ในการดำเนินชีวิตส่วนตัวและในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลท่าช้างได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วม ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกในการกระทำความดี รู้จัก การให้ การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลตำบลท่าช้างในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล โดยเทศบาลได้จัดให้มีกิจกรรม ดังนี้

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าช้าง ร่วมเคารพธงชาติ ในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์



เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าช้าง ทุกคนเข้าปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยมาปฏิบัติราชการ และลงชื่อปฏิบัติราชการก่อนเวลาขีดเส้นคือ ก่อนเวลา ๐๘.๓๑ น. จากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนำเสนอผลการมาปฏิบัติราชการต่อหัวหน้าราชการ เพื่อรับทราบ และลงชื่อกลับหลังเวลา ๑๖.๓๐ น. โดยถือปฏิบัติตามแนวทางอย่างเคร่งครัด



เทศบาลตำบลท่าช้าง มีการทำงานเป็นทีม ให้ความร่วมมือกันในการทำงาน/โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ร่วมรับฟังความคิดเห็นของทุกคน เพื่อให้โครงการ/กิจกรรมบรรลุเป้าหมายร่วมกัน





เทศบาลตำบลท่าซ่าง มีการให้บริการประชาชน ด้วยความกระตือรือร้น รวดเร็ว
เต็มใจให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติ และให้บริการด้วยความเท่าเทียม





เทศบาลตำบลท่าช้าง มีความรับผิดชอบต่อสังคม เสียสละเวลาส่วนตน มุ่งประโยชน์องค์กร ชุมชน สังคม โดยเข้าร่วมปฏิบัติจิตอาสา







เทศบาลตำบลท่าช้าง ร่วมพัฒนาพื้นที่สาธารณะต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง ไม่ว่าจะเป็นถนน
รางระบายน้ำ ต้นไม้ แหล่งน้ำ เพื่อความสะอาด ปลอดภัย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน

